

Số: /BC-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành
của Ủy ban nhân dân thị xã năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025
(Trình Kỳ họp thứ 22, HĐND thị xã Khóa VII)

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác

Ủy ban nhân dân thị xã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; chủ động cụ thể hóa triển khai thực hiện và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có tính xuyên suốt như: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, xác định 51 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch khung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của tháng đầu năm; Kế hoạch về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn; Kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch công tác chính trang đô thị..v.v.. Tính đến ngày 20/12/2024, UBND thị xã đã ban hành 7.439 văn bản các loại, trong đó bao gồm: 2.774 quyết định, 300 thông báo, 159 kế hoạch, 3.002 công văn và 1.204 văn bản hành chính khác. Tiếp nhận, xử lý 8.050 văn bản cấp trên và 5.105 văn bản của các cơ quan, đơn vị, phường, xã. Nhìn chung, công tác ban hành văn bản ngày càng nâng cao chất lượng; việc xử lý gửi, nhận văn bản điện tử; lưu trữ văn bản đi, đến; quản lý, điều hành công việc trên hệ thống phần mềm hồ sơ công việc được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân thị xã chủ động xây dựng chương trình công tác hàng tháng, lịch công tác sát với các nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác của Thị ủy; duy trì nghiêm túc chế độ họp thường kỳ của UBND thị xã để kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Quá trình chỉ đạo thực hiện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thường xuyên giao ban hàng tuần và họp thành viên UBND thị xã để thống nhất chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời các nhiệm vụ; trên cơ sở kết luận tại

các hội nghị, giao ban của UBND thị xã các phòng, ban, đơn vị đã tập trung tham mưu triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

Quá trình triển khai thực hiện, UBND thị xã đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả, có chất lượng; điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình và các vấn đề mới phát sinh; quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hội nghị, cuộc họp, làm việc với các cơ quan, đơn vị địa phương để xử lý các vướng mắc, khó khăn. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại III, đô thị văn minh. Chỉ đạo thực sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống tinh thần cho Nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã

2.1. Thực hiện nguyên tắc làm việc, công tác phối hợp

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thị xã, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thị xã. Các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thị xã đều được tổ chức họp, lấy ý kiến theo đúng quy định. UBND thị xã thực hiện phân công công tác của Chủ tịch UBND thị xã và các Phó Chủ tịch UBND thị xã đảm bảo công tác điều hành, quản lý trên các lĩnh vực.

Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND thị xã tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến, chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã theo đúng thẩm quyền quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Thị ủy. Chủ động chuẩn bị chương trình, nâng cao chất lượng nội dung phục vụ kỳ họp HĐND thị xã theo yêu cầu kế hoạch của Thường trực HĐND thị xã, nhất là các đề án, chính sách trình HĐND thị xã thông qua Nghị quyết chuyên đề.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND thị xã được tăng cường, các công việc liên quan đến các phòng, ban, đơn vị, phường, xã đã được phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thị xã.

Quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên được duy trì tốt; đẩy mạnh phối hợp thực hiện trong công tác GPMB, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, nhân rộng mô hình sản xuất, tăng cường xã hội hóa huy động nguồn lực làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đảm bảo an sinh xã hội...; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

2.2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công việc

Ủy ban nhân dân thị xã luôn đề cao trách nhiệm chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tiến độ thực hiện các kết luận, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, cơ bản đảm bảo yêu cầu công tác đề ra.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và cán bộ, công chức các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND thị xã đã dành nhiều thời gian đi cơ sở, đặc biệt đã trực tiếp làm việc với các địa phương để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2.3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Công tác thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định; thực hiện tốt việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, các kiến nghị đề xuất của các Ban HĐND; việc thực hiện, trả lời được giao phân công cho từng phòng, ban, đơn vị, có thời gian hoàn thành, sản phẩm cụ thể; chủ động thông tin kịp thời và đầy đủ về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành quan trọng của UBND thị xã đến các cấp, các ngành. Các cơ chế chính sách, tình hình kinh tế - xã hội và các văn bản chỉ đạo điều hành quan trọng của thị xã đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, phát trên hệ thống truyền thanh thị xã để Nhân dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động của các cấp chính quyền. UBND thị xã tiếp nhận nghiêm túc các ý kiến góp ý xây dựng của Nhân dân đối với các chủ trương, cơ chế chính sách để điều chỉnh phù hợp. Thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024, có 14/17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết HĐND thị xã giao; hoàn thành đạt và vượt 50/51 nhiệm vụ kế hoạch khung của UBND thị xã đề ra; 5/5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xã Thuận Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị xã đạt 55/63 tiêu chí đô thị loại III. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 222,044 tỷ đồng, tăng 77,64% so với kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.290 tỷ đồng, đạt 80,63% kế hoạch, tăng 3,37% so với năm 2023. Tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 7,15%; Công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án được chỉ đạo quyết liệt. Chỉ số DDCI (đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện) thị xã tiếp tục dẫn đầu khối cấp huyện trong toàn tỉnh.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyên biến tích cực, nếp sống đô thị, văn hóa - văn minh đô thị tiếp tục quan tâm xây dựng. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thị xã được tổ chức thường xuyên, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết việc làm mới vượt kế hoạch¹; cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; kết quả giáo dục - đào tạo nằm trong tốp đầu của tỉnh; chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện; phát triển bảo hiểm y tế toàn dân đạt kết quả tốt. Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân được chú trọng; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Đề án 06/QĐ-TTg.

Quốc phòng - An ninh đảm bảo tốt, liên tục giữ vững ổn định, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã giai đoạn 2019 - 2024; chỉ đạo phường Nam Hồng hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ; thực hiện thí điểm mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy năm 2024” đạt được kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đạt được những thành tựu trên, nhờ vào sự kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2023, cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thị xã và tinh thần đoàn kết, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân; sự chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt, tập trung bám sát, giải quyết các vấn đề từ cơ sở; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực đã được UBND thị xã nêu tại báo cáo kinh tế - xã hội trình kỳ họp HĐND thị xã; trong

¹ Giải quyết việc làm mới cho 1.067 người, vượt 25%KH.

đó còn những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND thị xã ở một số mặt chưa toàn diện, một số nhiệm vụ, tại một số thời điểm còn thiếu quyết liệt, có nội dung chưa được tập trung cao.

- Công tác quản lý nhà nước một số mặt còn hạn chế; một số phòng, ban, đơn vị chưa thực sự chủ động bám sát chương trình công tác năm nên tham mưu; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chưa hiệu quả. Một số phòng, ban, đơn vị chưa quyết liệt, chưa nắm chắc tình hình, thiếu kiểm tra, đôn đốc, bám sát cơ sở dẫn đến hiệu quả chưa cao².

- Một số cấp ủy, chính quyền phường, xã chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ của địa phương³.

- Công tác vận hành, phối hợp giữa một số phòng chuyên môn với các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc còn chông chéo; dân vận chính quyền có việc thiếu nhuần nhuyễn, hiệu quả chưa cao.

- Số lượng cán bộ, công chức tại các phòng, đơn vị còn thiếu so với biên chế được giao nên ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Ủy ban nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị; UBND phường, xã phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khó khăn, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2025; quán triệt phương hướng chỉ đạo điều hành và tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ngay từ đầu năm; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo

² Phòng Kinh tế chậm tham mưu trong việc phối hợp triển khai thành lập cụm công nghiệp Công Khánh 3; Ban QLDAĐT xây dựng thị xã chậm triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng cụm CN Nam Hồng, Cụm CN Trung Lương, chậm tiến độ một số dự án đầu tư công trên địa bàn; Phòng QLĐT chậm tham mưu điều chỉnh quy hoạch chung thị xã; Phòng TNMT chậm có giải pháp tháo gỡ khó khăn về các thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách; Phòng TCKH chưa quyết liệt trong công tác tham mưu đề xuất tinh thu hồi một số dự án sử dụng đất chậm tiến độ; Phòng Nội vụ chưa thực sự tập trung quyết liệt trong tham mưu công tác CCHC.

³ Xã Thuận Lộc chậm tham mưu xử lý vướng mắc khu dân cư Đồng đán, tổ chức giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và một số chính sách hỗ trợ của tỉnh chưa đạt yêu cầu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII; hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

2. Tiếp tục chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND thị xã khóa VII thông qua tại các kỳ họp. Thực hiện kịp thời các nội dung trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đề xuất của cử tri.

3. Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án lớn: Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Bình Lạng đến Cầu Đôi và đoạn từ cầu Đôi đến hồ điều hoà Bắc Hồng, từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê); Đường Vành đai; đường Nguyễn Thiếp; Đường trục chính, Công viên trung tâm. Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án phát triển đô thị thị xã và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được phê duyệt; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Công Khánh III và xây dựng phương án, lộ trình thành lập Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn. Hoàn thành công tác xây dựng mới, sửa chữa các nhà văn hóa thôn, TDP đạt chuẩn. Tăng cường chỉ đạo xã Thuận Lộc hoàn thành các tiêu chí trở thành phường; tiếp tục chỉ đạo thực hiện trang trí ánh sáng đô thị và trồng hoa, cây xanh đô thị.

4. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán; tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ theo quy hoạch; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của thị xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà; chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao; triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã, quan tâm cải cách thủ tục hành chính; tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiệu lực hiệu quả và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra; chú trọng công tác dân vận chính quyền. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng; giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình để tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã và các phòng, ban, ngành, UBND phường, xã; đảm bảo thực hiện

quy chế hoạt động của UBND thị xã đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của cơ quan tham mưu; tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài; vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh. Các phòng, ban, đơn vị được UBND thị xã giao nhiệm vụ chủ trì phải tham mưu sâu sát; chủ động triển khai thực hiện, tham mưu kịp thời, đặc biệt là xử lý kiến nghị đề xuất của phường, xã, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao các nội dung thuộc thẩm quyền.

6. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa UBND thị xã, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể; chú trọng công tác dân vận chính quyền; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình nhân tố mới ở cơ sở, nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

7. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để xã hội, Nhân dân, cử tri, các cơ quan quản lý nhà nước tiếp cận, giám sát, cập nhật thông tin về chủ trương chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã và tình hình kinh tế - xã hội thị xã.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2024 và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2025; Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng đề nghị Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tiếp tục ủng hộ, phối hợp hành động, tăng cường giám sát; nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã;
- Các Ban XD Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy;
- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các thành viên UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Khiếu